

## แบบสัมภาษณ์

ชื่อผู้สัมภาษณ์ บงกชกร ทองสุก

**หัวข้อการสัมภาษณ์** ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย  
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและประชาชนชุมชนในพื้นที่มรดกโลกเมืองรองเขตภาคเหนือ

ผู้ให้สัมภาษณ์ นายสิทธิชัย หล้าเพชร (ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ช่วยนักวิชาการฝ่ายปฏิบัติการ)

นายนवर พุกบุญ (ตำแหน่ง นักสื่อความหมายของอุทยานรามคำแหง)

สถานที่สัมภาษณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษางานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและประชาชนชุมชนในพื้นที่มรดกโลกเมืองรองเขตภาคเหนือเพื่อนำผลจากความคิดเห็นไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ทุกข้อมูลที่ท่านได้ตอบแบบสัมภาษณ์จะได้รับการเก็บไว้เป็นความลับ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในการสละเวลาตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้

### ประเด็นสัมภาษณ์

1. การจัดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร ในด้านการบริหารงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเยือน

สำหรับอุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านป้องกันสาธารณภัย ด้านบริหารจัดการพื้นที่ด้านวิชาการและด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรายการวิทยุคลื่น FM 95.75 ในประเด็นโปรโมทการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นปัญหาและอุปสรรค

มีการโปรโมทและส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีการโปรโมททั้งในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ สื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

2.แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือไม่ และสามารถสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในพื้นที่ให้มีโดดเด่นได้อย่างไรบ้าง

อุทยานแห่งชาติมีความโดดเด่นในด้านสภาพอากาศ โดยมีกิจกรรมในการท่องเที่ยวแนวผจญภัยในการเดินขึ้นเขาหลวงผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยนักท่องเที่ยวต้องมีการเตรียมสุขภาพร่างกายของผู้เดินขึ้นเขาหลวงมาเป็นอย่างดี โดยอายุของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะมีอายุไม่เกิน 45 ปี ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมการปั่นจักรยานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในอุทยานรามคำแหงไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นประจำทุกปี

การท่องเที่ยวในรูปแบบปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวนิยมทำในอุทยานรามคำแหงคือนักท่องเที่ยวเริ่มสนใจท่องเที่ยวภายในอุทยานคำแหงแล้วเหมารวมไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในตัวจังหวัดต่อ

มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือกรุวัดประตูเปื่อย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

มีถ้าพระแม่ย่า ยอดเจดีย์สีทอง ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงภายในพื้นที่ได้

มีสมุนไพรสรพยา ประมาณ 200 กว่าชนิด ที่สามารถให้คนในชุมชนพัฒนาต่อยอดได้อีกทั้งในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมุนไพรเป็นแหล่งความรู้แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมลดขยะบนยอดเขา

กิจกรรมเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง เสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอุทยานรามคำแหงมีการผันแปรไปตามนโยบายของหัวหน้าอุทยาน

3.อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีการส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนหรือผู้สูงอายุรอบชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวภายในพื้นที่บ้างหรือไม่ หากมีมีอย่างไร หรือหากไม่มีจะมีแนวทางอย่างไรที่จะนำองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนและผู้สูงอายุมาต่อยอดในการท่องเที่ยว

ปัจจุบันมีคนในชุมชนและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกหาบให้แก่นักท่องเที่ยว มีคนในชุมชนที่เป็นไกด์ท้องถิ่นให้ความรู้ด้านสมุนไพรของอุทยานประวัติศาสตร์เขาหลวง จำนวน 1 คน โดยในอนาคตพัฒนาจะมีการพัฒนาลูกหาบที่อยู่ภายในพื้นที่ให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงพร้อมทั้งแนะนำสัตว์นานาชนิดที่มีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ในช่วยที่มีเทศกาลพิชิตเขาหลวงจะมีคนในชุมชนและผู้สูงอายุในหมู่บ้านนาเชิงคีรี จำนวน 5 คนที่มีใบรับรองและมีทักษะในการนวดแผนไทยมาให้บริการนวดผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี

มีภาคชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงในการระดมความคิดเห็นร่วมกัน

4. ท่านคิดว่าภายในพื้นที่อุทยานรามคำแหงมีจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างไรบ้าง

จุดแข็ง มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ททท. อพท4 เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงผจญภัยภายในเขาลงอุทยานรามคำแหง อีกทั้งมีหลายหน่วยงานและบุคคลหลายกลุ่มช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวในสื่อดิจิทัลอย่างแพร่หลาย

มีบุคลากรของอุทยานรามคำแหงที่มีองค์ความรู้ทางด้านสรรพยาทางสมุนไพรและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้มีคลังความรู้ก่อนเดินขึ้นเขาลงได้

จุดอ่อน ประชาชนในบริเวณรอบๆ อุทยานรามคำแหง มักแอบเข้ามาล่าสัตว์ เก็บพืชพันธุ์และเผาก่อให้เกิดไฟป่าตามมา

โอกาส มีหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนและศักยภาพภายในพื้นที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า สมุนไพร ป่าไม้ ตลอดจนมีการพัฒนาถนนหนทางจากหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้เกิดการสัญจรที่ดีสามารถใช้เป็นเส้นทางจักรยานและเส้นทางวิ่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในอุทยานรามคำแหงพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนออกกำลังกายโดยการปีนยอดเขาลงโดยสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจกับวิวทิวทัศน์เมื่อได้เกิดทางไปถึงยอดเขาลง

ในอนาคตอุทยานรามคำแหงมีแผนการในการนำสมุนไพรในพื้นที่มาพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

บุคลากรภายในอุทยานมีโอกาสในการประชุมทุกเดือนร่วมกันคนในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนวางแผนงานในการดำเนินงานร่วมกัน

สามารถพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งได้ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุปสรรค ประชาชนภายในชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือกับอุทยานรามคำแหงเต็ม 100

ในช่วงเทศกาลระบบสาธารณูปโภคของอุทยานจะไม่เพียงพอ น้ำ ไฟ

5. ท่านคิดว่าจะสามารถจัดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกในจังหวัดสุโขทัยและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างไรบ้าง

สร้างการบริหารจัดการระบบขนส่งที่ดีเพื่อให้มีรถขนส่งสาธารณะสามารถจัดโปรแกรมรูปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงและพัฒนาจากเส้นทางเพียงหนึ่งจังหวัดไปสู่การเชื่อมโยงเป็นสองจังหวัดและสามจังหวัดได้ (แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร-แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย-แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง)

ปัจจุบันกรมศิลปากรภาค 6 มีการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือวัดของเจ้านาย ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะและมีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรและอุทยานรามคำแหงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางสุขภาพและวัฒนธรรมต่อไป

ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบคำถาม